



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวด

เรื่อง สอบราคาซื้อ วัสดุเพื่อการเรียนการสอนศูนย์เด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอนศูนย์เด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ดังต่อไปนี้

จำนวนนักเรียน 64 คนราคากลางอัตราคนละ 1,700 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,800 บาท ต้องเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวด จะพิจารณาคัดเลือกราคาเป็นราคาเหมารวม

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ ดังกล่าว
2. เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ของทางราชการ

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซอง สอบราคาซื้อ

3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ ครั้งนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวด ขอสงวนสิทธิ์ขอหักภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สำหรับผู้ที่เสนอราคาได้ที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ออกจากราคาที่เสนอมา ซึ่งพิจารณาแล้วว่าราคาวัสดุที่เสนอนั้นเกินราคากลางที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหวด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวด จึงได้กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคาซื้อ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น โดยตรง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวด ยกเว้น วันที่ 1 กันยายน 2558 ให้ยื่นซองสอบราคาซื้อ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอพนมไพร ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น

และกำหนดเปิดซองใบสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอพนมไพร ในวันที่ 4 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป

ผู้สนใจ ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวด อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nanual.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4359-0362

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

(นางบุญเพ็ง โวท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวด